

THÁNG 3/2025

LƯU HÀNH NỘI BỘ



TỈNH SÓC TRĂNG

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Chủ đề: “TUỔI TRẺ TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ,
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ”



**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 94 NĂM
NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(26/3/1931-26/3/2025)**

BAN BIÊN TẬP TỈNH ĐOÀN

- Ban Tổ chức - Kiểm tra
- Điện thoại: 02993.821.835
- www.tinhdoan.soctrang.gov.vn
- Địa chỉ: số 550A Phạm Hùng, phường 8, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng



CHI ĐOÀN CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN SÓC TRĂNG

NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ *với thanh niên*

Một năm khởi đầu từ mùa xuân.
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc.

(Thư gửi thanh niên, nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946, cái tết đầu tiên sau khi nước ta giành độc lập).

Không có việc gì khó.
Chỉ sợ lòng không bền.
Đào núi và lấp biển.
Quyết chí ắt làm nên.

(Bài thơ Bác tặng đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giang, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951).

Có tài mà không có đức là người vô dụng.
Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó.

(Câu nói của Bác trong buổi nói chuyện với cán bộ, học sinh, sinh viên).



Nguồn: Sưu tầm internet
Đoàn viên: Lâm Vĩnh Hào



TỈNH SÓC TRĂNG

THEO DÒNG LỊCH SỬ

THÁNG 3/2025



01/3/1906 - 01/3/2025

Kỷ niệm 119 năm ngày sinh
cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng



03/3/1959 - 03/3/2025

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống
Bộ đội Biên phòng



8/3/1910 - 8/3/2025

Kỷ niệm 115 năm
ngày Quốc tế Phụ nữ



17/3/1913 - 17/3/2025

Kỷ niệm 112 năm ngày sinh
đồng chí Chu Huy Mân



26/3/1931 - 26/3/2025

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh



27/3/1946 - 27/3/2025

Kỷ niệm 79 năm
ngày Thể thao Việt Nam



BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN



Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2025

TUỔI TRẺ TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYÊN ĐỔI SỐ

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực và nền tảng phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là hết sức quan trọng. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thanh, thiếu niên. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng nhằm khơi dậy, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của thanh, thiếu niên trên toàn quốc.

Hòa chung với những nỗ lực nhằm đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo của quốc gia, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thanh thiếu niên, với trọng tâm là triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Phong trào đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng khơi dậy, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo của thanh thiếu niên, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển của đất nước. Trong nhiệm kỳ qua đã có 65.484 đề tài nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trẻ, 18.419 đề tài nghiên cứu khoa học, 3.977 hội nghị khoa học được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hỗ trợ triển khai, tổ chức. Tổ chức Đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đề xuất trên 5,6 triệu ý tưởng, sáng kiến cải tiến ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) để tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, thời gian sản xuất; đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã; các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phát triển kinh tế biển, du lịch biển đảo; đổi mới quy trình, thủ tục hành chính; sáng kiến, giải pháp trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm chủ công nghệ, vũ khí, khí tài hiện đại... Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ triển khai hơn 200.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu niên với tổng giá trị hơn 448 tỷ đồng, giá trị làm lợi của các ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hiện thực hóa hơn 1.700 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ hơn 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của cộng đồng như: cải cách hành chính, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống tệ nạn xã hội...

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục là 1/3 phong trào hành động cách mạng được xác lập triển khai để đảm bảo tính rộng khắp, định hướng, bền vững, hiệu quả, trong

đó, chú trọng lấy thanh thiếu niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Các hoạt động của cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện 3 nhóm lĩnh vực gồm: sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt. Bên cạnh những hoạt động đổi mới sáng tạo đã được triển khai trong nhiệm kỳ trước, ở nhiệm kỳ này, phong trào có thêm nhiều nội dung mới, đặc biệt là xác lập các giải pháp tham gia chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam.



Sinh viên, giảng viên trẻ tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Triển khai Chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tính đến tháng 6/2024, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa được 89.101 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu niên với nhiều hình thức như hỗ trợ kinh phí trực tiếp hoặc hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực về vốn vay, nguyên liệu sản xuất; hỗ trợ tư vấn về chuyên môn, pháp lý, truyền thông; vinh danh, trao giải, hỗ trợ quảng bá, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu quan tâm hợp tác, hỗ trợ, đầu tư... với tổng giá trị hỗ trợ hơn 168 tỷ đồng, giá trị làm lợi của các ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ thực hiện là hơn 306 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn Đoàn đã tổ chức được 2.942 cuộc thi về ý tưởng sáng tạo với 151.066 ý tưởng, đề tài, sản phẩm tham gia; tổ chức được 2.031 diễn đàn, tọa đàm về đổi mới sáng tạo thu hút hơn 475 nghìn lượt thanh thiếu niên tham gia; đã có 31.945 đề tài nghiên cứu của sinh viên, giảng viên trẻ; 7.041 đề tài nghiên cứu khoa học được hỗ trợ triển khai; 64.954 hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên với 18 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu niên được tiếp cận, tham gia hoạt động. Đây là một con số không nhỏ, minh chứng cho những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong cả nước.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 119 NĂM NGÀY SINH CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG (01/3/1906-01/3/2025)

Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ngày 01/3/1906, trong một gia đình trí thức ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi và có tên gọi thân mật là Tô (đây cũng từng là bí danh của ông). Đồng chí Phạm Văn Đồng là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Người về tư tưởng, đạo đức, tác phong, về tư duy chính trị và văn hóa. Với bề dày công tác (đồng chí Phạm Văn Đồng đã có 35 năm liên tục là Ủy viên Bộ Chính trị (1951 - 1986), 32 năm là Thủ tướng Chính phủ (1955 - 1987), 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1987 - 1997), đồng chí Phạm Văn Đồng là một nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, một nhà văn hóa lớn của đất nước, được bạn bè quốc tế trân trọng, nể phục.

Khi còn là một thanh niên, đồng chí Phạm Văn Đồng đã sớm giác ngộ cách mạng, đã biết đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và tìm hiểu tư tưởng cách mạng của Người thông qua sách báo được truyền bá vào Việt Nam lúc bấy giờ như báo “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”, “Tạp chí thư tín quốc tế”.

Năm 1926, đồng chí được sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức và trực tiếp giảng dạy. Đây là một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Văn Đồng. Ý chí cách mạng, lý tưởng cộng sản và tinh thần yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm và lý tưởng của đồng chí, biến đồng chí từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính.

Đầu năm 1940, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã giao cho đồng chí Phạm Văn Đồng những nhiệm vụ quan trọng. Cũng từ đây, bắt đầu một thời kỳ dài gần 30 năm (cho tới khi Bác mất), đồng chí Phạm Văn Đồng thường xuyên làm việc bên Bác, theo sự chỉ dẫn và phân công của Người.

Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giữ cách sống mẫu mực của một đảng viên cộng sản chân chính theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí luôn là tấm gương mẫu mực về một người cán bộ lãnh đạo, tận tâm tận lực, vì dân, vì nước, liêm khiết, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với Nhân dân.

Trên cương vị Thủ tướng, đồng chí thay Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành công việc của Chính phủ và cùng đồng chí Phan Mỹ điều hành Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, lo những vấn đề kinh tế, tài chính, tiền tệ, ngân hàng, canh công, về văn hoá, xã hội, tổ chức, nhân sự, ngoại giao, nhất là vấn đề xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng

được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương. Đồng chí còn đảm nhận các nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Chính phủ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Tiểu ban Miên - Lào, thành viên Ban Tuyên huấn Trung ương.

Ngày 11/3/1951, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng được Hội nghị Liên minh nhân dân ba nước Việt - Miên - Lào bầu vào Ủy ban Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

Tháng 9/1953, Bộ Chính trị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong Chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập “Hội đồng cung cấp Mặt trận” do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch. Hội đồng cung cấp có nhiệm vụ chỉ đạo việc tiếp tế cho tiền tuyến của các cơ quan kho thóc, y tế, mậu dịch; lo công tác vận tải và dân công, huy động tối đa sức người, sức của cho các trận đánh lớn trên chiến trường.



Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Từ Kim Quan, tháng 3/1954, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng - Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã lên đường tham dự Hội nghị Giơnevơ.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc, trên cương vị Phó Thủ tướng rồi Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng đã lo tổ chức một bộ máy Nhà nước gọn nhẹ, ít tốn kém mà có hiệu quả, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo cuộc sống của Nhân dân; huy động sức người, sức của cho kháng chiến; tăng cường sức mạnh và sự an toàn hậu phương của chiến tranh; tổ chức tốt công tác chi viện cho tiền tuyến.

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí cũng luôn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng, vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THÔNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (03/3/1959-03/3/2025)

Trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin yêu. Với chức năng, nhiệm vụ làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; những trang sử vẻ vang, chiến công oanh liệt của lực lượng đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Toàn lực lượng đã 02 lần được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 01 Huân chương Sao Vàng, 03 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân chương Độc lập, 03 Huân chương Quân công, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 02 Huân chương Lao động hạng Ba, 156 lượt tập thể, 67 cá nhân tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND, hàng vạn tập thể và cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý khác...

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ được ký kết, nước ta tạm thời bị chia làm 2 miền Nam - Bắc. Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, ngày 19/11/1958 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã ra Nghị quyết số 58-NQ/TW về việc tổ chức “Xây dựng lực lượng Cảnh vệ Nội địa và Biên phòng”. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 03/3/1959, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 100/TTg hợp nhất các đơn vị công an, bộ đội làm nhiệm vụ trên các tuyến biên giới, bờ biển, giới tuyến và bảo vệ các mục tiêu nội địa thành một lực lượng có tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, lấy tên gọi là Công an nhân dân vũ trang (CANDVT).

Ngay sau ngày thành lập, CANDVT đã chủ động triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới, bờ biển miền Bắc, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu quan trọng trong nội địa của 33 khu, tỉnh, thành miền Bắc và Thủ đô Hà Nội. Ở các địa bàn vùng sâu, vùng cao biên giới, thời tiết khắc nghiệt, giao thông khó khăn, công tác đảm bảo còn nhiều thiếu thốn, cán bộ chiến sĩ đã phát huy tinh thần chủ động, tự lực cánh sinh để xây dựng đồn trạm, vượt rừng tìm bà con về lập bản, dựng nhà, tiến hành công tác vận động quần chúng, vận động Nhân dân định canh, định cư, xây dựng cơ sở chính trị... trên biên giới.

CANDVT đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương tiến hành tiêu phi, trừ gian và phá tan âm mưu gây bạo loạn ở các địa phương, kêu gọi hàng nghìn tên phi ra đầu thú trở về sinh sống với gia đình, bóc gỡ hàng trăm tổ chức phản động đội lốt tôn giáo trên tuyến biển. Đồng thời đập tan âm mưu dùng gián điệp, biệt kích phá hoại miền Bắc của kẻ thù, truy bắt và tiêu diệt trên 100 toán gián điệp biệt kích với gần 2.000 tên, thu nhiều vũ khí, điện đài. Trên giới tuyến quân sự tạm thời dọc 102 km từ Cửa Tùng đến Cù Bai, 11 đồn CANDVT đóng giữ đã bảo vệ giới tuyến vẹn toàn, nhiều lần

làm thất bại âm mưu và hành động phá hoại của Mỹ - Ngụy, củng cố niềm tin cho đồng bào bờ Nam Bến Hải.

Trong khu vực nội địa, các đơn vị CANDVT đã xử lý, giải quyết xuất sắc nhiều tình huống nguy hiểm, quản lý và theo dõi, bắt giữ hơn 305.000 tên gián điệp, chỉ điểm của địch cài cắm lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan Trung ương, các chuyên công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ CANDVT đã góp phần không nhỏ trong cuộc đấu tranh chống phá hoại miền Bắc, dũng cảm dùng súng bộ binh trực tiếp bắn rơi 219 máy bay Mỹ, phối hợp với các lực lượng bắn rơi 225 chiếc, lặn lộn trong bom đạn cứu dân, cứu tài sản của Nhà nước, tháo gỡ bom mìn, thủy lôi của địch, giữ vững an ninh trật tự trên biển, nơi cửa sông, cửa lạch và các bến cảng...



Lực lượng Biên phòng Việt Nam phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của nước CHDCND Lào tuần tra trên các tuyến biên giới

Trên chiến trường miền Nam, sự chiến đấu anh dũng của hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ CANDVT miền Bắc chi viện đã tạo thêm sức mạnh cho quân dân miền Nam. Các chiến sĩ an ninh vũ trang đã sát cánh với các lực lượng vũ trang khác chiến đấu giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn... nhanh chóng tiếp quản các vùng giải phóng, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định đời sống xã hội, tuyên truyền cho Nhân dân hiểu rõ và tin tưởng vào cách mạng.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, CANDVT nhanh chóng tổ chức triển khai lực lượng trên cả nước, hình thành một hệ thống bảo vệ biên giới thống nhất; phối hợp với Công an, Quân đội và Nhân dân cả nước quyết tâm đấu tranh chống kế hoạch “hậu chiến”, truy quét tàn quân FULRO, chống vượt biên, vượt biển trái phép, bóc gỡ cơ sở ngầm của địch, củng cố hệ thống chính trị cơ sở mới thành lập ở các tỉnh biên giới phía Nam.

Vết thương sau hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế Quốc Mỹ còn chưa nguôi thì tiếng súng lại vang lên trên bầu trời biên giới. Các đơn vị Biên phòng lại trực tiếp chống “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của kẻ thù

chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1979) và biên giới phía Bắc (1979-1989) giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ CANDVT luôn nêu cao ý chí “kiên quyết dũng cảm trước kẻ thù, tận tụy với Nhân dân” phối hợp tác chiến với các lực lượng vũ trang tấn công tiêu diệt, ngăn chặn quân xâm lược, bảo vệ biên giới, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Thực hiện chủ trương của Đảng “giúp bạn là tự giúp mình”, Bộ Tư lệnh CANDVT đã điều 9 trung đoàn sang chiến đấu và giúp đỡ Nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer đỏ, xây dựng cuộc sống mới. Vào thời điểm này, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của lực lượng CANDVT cũng là bản hùng ca bất diệt về sự dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh quyết tâm giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 10/10/1979, Bộ Chính trị đã ra nghị quyết số 22-NQ/TW chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng CANDVT từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng đổi tên thành “Bộ đội Biên phòng”. Lực lượng BDBP luôn giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng đã được xây đắp bằng xương máu và sự công hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong khói lửa chiến tranh, tiếp tục trọng trách bảo vệ biên giới Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 08/8/1995 của Bộ Chính trị (khóa VII) về “Xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới”, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng trình Quốc hội và Chính phủ ban hành những văn bản pháp luật hết sức quan trọng như: Pháp lệnh BDBP, Luật biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết... Như vậy, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, lực lượng BDBP đã có những cơ sở chính trị, pháp lý cơ bản, quan trọng để tiến hành các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới và thực thi nhiệm vụ, công tác Biên phòng trong tình hình mới.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 115 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2025)

Lịch sử ngày 8/3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỷ XIX. Ngày 8/3/1857, các công nhân ngành dệt đứng dậy chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại thành phố New York. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.

Khoảng 50 năm sau, ngày 8/3/1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các đường phố New York đòi tăng lương, giảm giờ làm việc và hủy bỏ việc bắt trẻ con làm việc. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28/02/1909.

Tuy nhiên, đến ngày 8/3/1910, tại Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ 2 (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch Hội nghị là bà Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để nhớ ơn những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã quyết định chọn ngày 8/3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: “Ngày làm việc 8 giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”.

Từ đó, ngày 8/3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.



Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ở nước ta, vào ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các Lạc hầu, Lạc tướng, của những người yêu nước ở khắp các thị quận và đông đảo lực lượng là phụ nữ tham gia khởi nghĩa.

Được sự ủng hộ đông đảo của các lực lượng, cuộc Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã lan rộng khắp nơi. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trưng, cuộc khởi nghĩa đã giành thắng lợi, đập tan chính quyền đô hộ, buộc tướng Tô Định phải cải trang, cắt tóc, cạo râu trốn về nước. Sau cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Bà Trưng Trắc được các tướng lĩnh và nhân dân suy tôn làm vua. Bà lên ngôi và lấy niên hiệu là Trưng Nữ Vương; đóng đô ở Mê Linh (huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay).

Năm 42, nhà Hán lại kéo quân sang xâm lược nước ta. Hai Bà lại một lần nữa ra quân, phát cờ khởi nghĩa, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do chênh lệch thế lực với địch quá lớn nên cuộc khởi nghĩa chỉ kéo dài hai năm. Hai Bà đã hy sinh anh dũng để bảo vệ dân tộc.

Thắng lợi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà trưng được đánh giá là một bản anh hùng ca bất diệt, thể hiện ý chí độc lập và niềm tự hào dân tộc. Đồng thời, cuộc khởi nghĩa cũng là một minh chứng cho sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử nhân loại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Việt Nam, để thể hiện sự tôn vinh những người phụ nữ, một nửa thế giới, người ta thường tổ chức rất trang trọng, tràn ngập hoa và những lời chúc tốt đẹp. Ngày 8/3 cũng là ngày nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

Trong 365 ngày của một năm, phụ nữ có riêng một ngày để được xã hội quan tâm và bù đắp những thiệt thòi, vất vả trong cuộc sống. Họ luôn âm thầm hy sinh và chịu đựng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Vì vậy, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và quan tâm hơn nữa từ một nửa kia còn lại của thế giới, chia sẻ với họ những khó khăn trong công việc và gia đình.

Không ai có thể phủ nhận vai trò và trách nhiệm to lớn của người phụ nữ thời hiện đại: Họ vừa là người nội trợ, vừa tham gia lao động xã hội, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đất nước, không những thế họ còn giữ một thiên chức cao cả là một người mẹ, mang nặng đẻ đau ra những đứa con và nuôi dạy chúng thành người. Phụ nữ ngày nay đang dần khẳng định mình là phái đẹp chứ không còn là phái yếu như trước kia.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 112 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN (17/3/1913-17/3/2025)

Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu, công tác trên nhiều chiến trường trọng điểm, suốt cuộc đời mình (93 tuổi đời, 76 tuổi Đảng), Đại tướng Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đại tướng Chu Huy Mân tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17/3/1913, trong một gia đình nông dân nghèo, hiếu học tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Trên mảnh đất địa linh, nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, Đồng chí đã sớm tiếp thu truyền thống văn hóa, yêu nước của quê hương và được giác ngộ cách mạng.

Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), khi mới 16 tuổi, Đồng chí đã tham gia Đội tự vệ Đỏ và là Đội phó Đội tự vệ của xã Yên Lưu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Cuối năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 17 tuổi.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Chu Huy Mân liên tục được luân chuyển qua nhiều cương vị chủ trì lãnh đạo, chỉ huy ở những địa bàn chiến lược trọng yếu, nhiều khó khăn, gian khổ, như: Đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Đoàn cố vấn quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; Chính ủy Quân khu 4, Bí thư Quân khu ủy; Chính ủy Quân khu Tây Bắc, Bí thư Khu ủy và Bí thư Quân khu ủy; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 5, Phó Bí thư Khu ủy Khu 5 và Bí thư Quân khu ủy; Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận B3-Tây Nguyên...



Đồng chí Chu Huy Mân, Chính ủy Quân khu Tây Bắc đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Thuận Châu, Sơn La, tháng 5/1959

Với những trọng trách được giao, Đồng chí Chu Huy Mân đã nhiều lần được gặp gỡ và làm việc với Bác Hồ. Nhìn nhận Đồng chí là một con người “văn, võ song toàn”, vì vậy, trong lần gặp tháng 7/1967, Người nói với Đồng chí Chu Huy Mân: “Chú gánh vác hai vai cho khỏe”. Cũng từ ấy, tên gọi “Anh Hai Mạnh” đã trở nên thân thiết với đồng bào, chiến sĩ từ những ngày tháng ác liệt cho đến sau này.

Phải khẳng định rằng, ngay từ những năm tháng hoạt động ở quê nhà và thời gian bị thực dân Pháp giam cầm, Đồng chí Chu Huy Mân luôn là biểu tượng ngời sáng của tinh thần gang thép, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo và trở thành tâm gương tiêu biểu cho ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của người Cộng sản trước kẻ thù tàn bạo.

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đồng chí Chu Huy Mân luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân; suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, thực sự “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, không chịu lùi bước trước khó khăn, thử thách, luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất, chung lưng, đấu cật với đồng chí, đồng đội, sâu sát cơ sở, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; có tác phong lãnh đạo, chỉ huy kiên quyết, mưu lược, sáng tạo, tôn trọng nguyên tắc, phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ luật; đồng thời, luôn chân tình, gần gũi thương yêu đồng chí, đồng đội.

Quá trình hoạt động cách mạng từ buổi ban đầu cho đến khi giữ những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Quân đội, Đồng chí Chu Huy Mân luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách vào những thời điểm khó khăn, nhưng bằng bản lĩnh và tài năng, Đồng chí luôn xông xáo, thâm nhập sâu vào cuộc sống của đồng bào, chiến sĩ, gần bó, lẫn lộn trong các phong trào cách mạng, các chiến trường gian khổ, một lòng, một dạ cống hiến hết mình, tìm tòi, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng thành công; như lúc sinh thời, Đồng chí từng nói với các đồng đội: “Vinh quang nhất của cuộc đời là được cống hiến, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân; Tôi vào Đảng là hoàn toàn tự nguyện, suốt đời hy sinh, chiến đấu vì Tổ quốc, vì Nhân dân”.

Là cán bộ cao cấp của Đảng, luôn cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, hết mình cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn đề cao yếu tố then chốt nhất là phải giáo dục cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị cao, dám nhìn thẳng vào sự thật để nói rõ sự thật. Đồng chí từng nói: Một đảng viên cộng sản, một cán bộ cách mạng nếu không dám nhìn sự thật thì dù ở cấp nào cũng là đã hư hỏng; Cách làm cần thiết là hằng năm toàn Đảng có một cuộc học tập chính trị, kết hợp tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Làm từ trên xuống dưới, không từ một ai. Nhưng tự phê bình và phê bình phải đi kèm nhiều biện pháp khác, đặc biệt phải kết hợp giữa những biện pháp “mạnh tay” với việc tạo cơ hội cho cán bộ, đảng viên mắc khuyết điểm khắc phục, sửa chữa.

Mẫu mực trong lời nói và hành động, Đồng chí Chu Huy Mân luôn giữ vững nhân cách và bản lĩnh của người Cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, là một tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức của “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong lao tù hay ngoài chiến trận, khi công tác hay trong sinh hoạt đời thường, Đồng chí Chu Huy Mân luôn thể hiện đức hy sinh, lòng dũng cảm, trí thông minh, sống trung thực, thẳng thắn, nghiêm nghị, giản dị, cần kiệm, nghiêm khắc với mọi biểu hiện hách dịch, hình thức, quan liêu; chan hòa, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí.

Với 93 tuổi đời (Đồng chí từ trần ngày 01/7/2006), 76 năm tuổi Đảng, Đồng chí Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và Quân đội. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về một lòng trung với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam; có bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ Cộng sản, trước mọi khó khăn, thử thách, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Học tập tấm gương bản lĩnh, trí tuệ, trọn đời hiến dâng cho Đảng, vì đất nước, vì Nhân dân, vì các lực lượng vũ trang của Đồng chí Chu Huy Mân, chúng ta nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về ý chí, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần cách mạng của người Cộng sản; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng để sớm hiện thực hóa mục tiêu cao cả phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2025)

Trải qua 94 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20/3 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22/3 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26/3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyên hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.



Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 07/02 đến ngày 14/02/1950 với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 04/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: “Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.

Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Nhân kỷ niệm 40

năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên một đại thắng mùa xuân năm 1975, cả nước thống nhất và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong chiến thắng vĩ đại ấy, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên trên khắp các mặt trận. Đảng ta, nhân dân ta, Đoàn ta đã giáo dục, rèn luyện một thế hệ thanh niên Việt Nam vô cùng dũng cảm, thông minh, không sợ gian khổ, hy sinh, quyết chiến - quyết thắng. Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trải qua 94 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc. Với những cống hiến to lớn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Điều đó khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những cống hiến xứng đáng của thế hệ trẻ nước nhà và sự phát triển, lớn mạnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn: Sưu tầm Internet

KỶ NIỆM 79 NĂM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM (27/3/1946-27/3/2025)

Vào ngày 27/3/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 ngày thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Nhận thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của thể dục thể thao Việt Nam, ngày 29/01/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27/3 làm “Ngày Thể thao Việt Nam” hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh.

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2025

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được khai sinh cùng bao khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đảng ta đề ra nhiều chủ trương hết sức đúng đắn, kịp thời, toàn diện. Bên cạnh những vấn đề chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm còn là vấn đề sức khỏe của nhân dân, vì thế, ngày 31/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 14, thành lập Nha Thể dục Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, tiền thân của ngành Thể dục thể thao ngày nay.

Để tăng cường và mở rộng các hoạt động thể dục thể thao và trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục thể chất cho thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tiếp Sắc lệnh số 38 ngày 27/3/1946 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.

Ngành Thể dục thể thao mới là cơ quan tham mưu của Chính phủ cách mạng do Hồ Chủ tịch đứng đầu. Đây là cơ quan quản lý, điều hành công tác Thể dục thể thao trong phạm vi cả nước. Ngành Thể dục thể thao mới là cơ quan đặc trách công tác Thể dục thể thao vì lợi ích của nhân dân và đất nước. Điều đó chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam từ trước Cách mạng tháng Tám.



Bác Hồ tập luyện thể dục thể thao

Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ hướng cho sự hình thành và phát triển nền Thể dục thể thao mới. Để nền thể thao mới hình thành và phát triển mang bản chất cách mạng, vì lợi ích của toàn dân và đất nước thì điều cơ bản nhất là có sự định hướng đúng đắn, chỉ ra được mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng. Để đáp ứng điều đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” vào cuối tháng 3/1946.

Người viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

“Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ mở đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của những phong trào thể dục thể thao ở khắp cả nước với mục tiêu Khỏe vì nước, cũng như nền thể thao nước nhà từ đó cho đến nay.

Qua các thời kỳ, các giai đoạn, với những tên gọi như Nha Thể thao Trung ương thuộc Bộ Thanh niên, Nha thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục (1946), Ban Thể dục thể thao Trung ương (1957), đổi thành Ủy ban Thể dục thể thao (1960), Ủy ban Thể dục thể thao và hiện tại là Tổng cục Thể dục thể thao, Thể thao Việt Nam đã hiện diện trên tầm quốc tế.

Ngày 29/01/1991, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25/CT về việc lấy ngày 27/3 hàng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam”. “Ngày Thể thao Việt Nam” được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động văn hoá thể thao lành mạnh.

Lớn mạnh cùng đất nước, ngành Thể dục thể thao Việt Nam cũng đã có những bước đi mạnh mẽ, không chỉ từ nội lực với các hoạt động phong trào, các sự kiện đỉnh cao mà còn hội nhập quốc tế cùng nhiều thành công đầy dấu ấn với điều Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng đến - “Khỏe vì nước”.

Thể thao Việt Nam sẽ có phát triển, còn lớn mạnh, nhưng rút cuộc, tất cả vẫn phải nhìn về gốc rễ, với tư tưởng và tầm nhìn xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự khởi đầu. Vì thế, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” sẽ càng đẩy mạnh những hoạt động thể thao đa dạng và phong phú dưới nhiều hình thức từ cấp cơ sở đến trung ương, tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe.

Nguồn: Sưu tầm Internet

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TUYÊN THÁNG 3/2025

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức để đoàn viên thanh niên kiểm tra, đánh giá nhận thức sau học tập Nghị quyết trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam, các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025) trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 trong thanh niên.

3. Tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

4. Tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, hướng dẫn đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn với chủ đề năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” và Tháng Thanh niên năm 2025.

5. Tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên; triển khai các công trình phần việc thanh niên, triển khai phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tham gia các hoạt động tình nguyện tại cơ sở, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm lo, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp.

CÁC CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC THÁNG 3/2025

***Danh sách 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ hoạt động từ ngày 01/3/2025**

Theo Nghị quyết 176/2025/QH15, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ. Cụ thể như sau:

- 14 Bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

***Từ ngày 01/3/2025, người dân được đổi, cấp lại GPLX trực tiếp tại công an xã, phường**

Đây là nội dung được đại diện Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết. Theo đó, từ đầu tháng 3, người dân được đổi giấy phép lái xe theo 02 cách trực tiếp và trực tuyến.

Trong đó, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

Đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe.

Giấy khám sức khỏe trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1.

Giấy phép lái xe.

Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của Căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn sử dụng nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thời gian giải quyết là 05 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe sẽ được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin của cục Cảnh sát giao thông sau 03 ngày tiếp nhận.

Nếu người dân thực hiện đổi, cấp giấy phép lái xe online thì thực hiện ở cổng dịch vụ công quốc gia và sẽ mất phí 115.000 đồng/lần cấp.

***Từ ngày 01/3/2025, miễn thị thực cho 3 nước nhập cảnh vào Việt Nam du lịch**

Ngày 15/01/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc và Liên bang Thụy Sĩ.

Theo đó, miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sĩ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch theo chương trình của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện 01/3/2025 - hết 31/12/2025 theo khuôn khổ Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025.

***Ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ từ ngày 01/3/2025**

Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Theo đó, tại điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin:

- Trong vòng 03 năm kể từ ngày Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ 01/3/2022): nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.

- Trong vòng 02 năm tiếp theo: nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 01/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH VỀ BÁC HỒ HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI MỘT CON NGƯỜI



Xem bảng điện tử của tác phẩm tại đây



Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2025

TÓM TẮT TIÊU SỬ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 18/02, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính.

PHÓ THỦ TƯỚNG

NGUYỄN CHÍ DŨNG



- Sinh ngày: 5-8-1960
- Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ quản lý kinh tế
- Chức vụ:
 - Phó thủ tướng
 - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII
 - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10-2000 - 7-2003

Phó vụ trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7-2003 - 7-2005

Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đổi thành Cục Phát triển doanh nghiệp)

7-2005 - 8-2008

Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (sau đổi thành Vụ Kinh tế dịch vụ)

8-2008 - 4-2009

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4-2009 - 9-2010

Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

9-2010 - 1-2014

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

1-2014 - 4-2016

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4-2016 - 2-2025

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2-2025

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng.

tuổi trẻ
online

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2025

PHÓ THỦ TƯỚNG

MAI VĂN CHÍNH



- Sinh ngày: 1-1-1961
- Quê quán: Xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Kỹ sư kinh tế nông nghiệp
- Chức vụ:
 - Phó thủ tướng
 - Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Trước tháng 10-2010

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, Phó bí thư Tỉnh ủy Long An

10-2010 - 1-2015

Bí thư Tỉnh ủy Long An

1-2015 - 8-2024

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

8-2024 - 2-2025

Trưởng Ban Dân vận Trung ương

2-2025

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng.

tuổi trẻ
online

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3/2025

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Bảo đảm các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu theo các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết 18**
- Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả**

Việc nghiên cứu phải tiến hành khách quan, dân chủ, khoa học, cụ thể, sâu sắc, cầu thị, sát đúng với tình hình thực tiễn; khắc phục triệt để chống chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian công kênh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
- Xác định quyết tâm chính trị cao nhất, triển khai thực hiện theo phương châm "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thành công việc với khối lượng rất lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào trung tuần tháng 4/2025**
- Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện**

Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp
- Tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, chủ động tham gia các nội dung, nhiệm vụ liên quan, nhất là quan tâm công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân**

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SÁP NHẬP MỘT SỐ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH, KHÔNG TỔ CHỨC CẤP HUYỆN, TIẾP TỤC SÁP NHẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

GIAO ĐANG ỦY CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI,
ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG VÀ
CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, trong đó:

- (1) Đối với cấp tỉnh: Ngoài căn cứ về quy mô dân số, diện tích, cần nghiên cứu kỹ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành, mở rộng không gian phát triển, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu, định hướng phát triển của giai đoạn mới... làm cơ sở, căn cứ khoa học trong sắp xếp
- (2) Đối với cấp xã: Cần xác định rõ các mô hình chính quyền địa phương cấp xã đối với khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, đồng bằng, hải đảo, quy mô dân số, diện tích, lịch sử, văn hóa, các vấn đề về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo... Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, định biên của chính quyền địa phương cấp xã
- (3) Làm rõ mối quan hệ công tác giữa các cấp chính quyền địa phương (giữa cấp tỉnh và cấp xã); mối quan hệ công tác theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp xã (giữa bộ, ngành Trung ương, các sở chuyên ngành và đơn vị, cá nhân phụ trách theo lĩnh vực), bảo đảm hoạt động thuận lợi, đồng bộ, liên thông, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ các điều kiện bảo đảm để chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả trước, trong và sau khi sắp xếp

TIẾN ĐỘ CỤ THỂ



CHẠM NHẤT 9/3/2025

Báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương trước khi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng

CHẠM NHẤT 12/3/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đề án gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương

TRƯỚC 27/3/2025

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương, hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TRƯỚC 7/4/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan, hoàn thiện đề án, tờ trình; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương)

© TTXVN

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TINH GỌN CÁC CƠ QUAN MTTQ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI, CÁC HỘI QUẦN CHÚNG DO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ (CẤP TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH VÀ CẤP XÃ) SAU KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT

GIAO ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY CHÍNH PHỦ, ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Nghiên cứu định hướng, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về:

- (1) Tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết**
- (2) Sắp xếp lại các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (đồng bộ với cơ cấu tổ chức đảng hiện nay)**

TIẾN ĐỘ CỤ THỂ



CHẬM NHẤT 9/3/2025

Báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương trước khi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng

CHẬM NHẤT 12/3/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đề án gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương

TRƯỚC 27/3/2025

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương, hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TRƯỚC 7/4/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan, hoàn thiện đề án, tờ trình; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương)

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC ĐẢNG Ở ĐỊA PHƯƠNG (CẤP TỈNH VÀ CẤP XÃ); XÂY DỰNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH GỬI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

GIAO BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN

Nghiên cứu, xây dựng đề án về hệ thống tổ chức đảng ở địa phương (cấp tỉnh và cấp xã, trong đó, tập trung nghiên cứu mô hình hệ thống tổ chức đảng đồng bộ, tương ứng với tổ chức chính quyền; đẩy mạnh nâng cấp, giao quyền cho tổ chức đảng ở cơ sở), báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương theo tiến độ chung (gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương chậm nhất ngày 12/3/2025)

GIAO BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Tổng hợp đề án, tờ trình về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp chính quyền địa phương của các cơ quan, đơn vị* và các nội dung liên quan; xây dựng báo cáo tổng thể; báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 7/4/2025; tiếp thu, hoàn thiện, gửi trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước ngày 9/4/2025

* Các Đảng ủy: Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ HỆ THỐNG TÒA ÁN, VIỆN KIỂM SÁT Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG TỔ CHỨC CẤP HUYỆN

**GIAO ĐẢNG ỦY TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, ĐẢNG ỦY
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP
VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN**

**Nghiên cứu, xây dựng các đề án, tờ trình Bộ Chính trị
về hệ thống tòa án, viện kiểm sát ở địa phương
theo định hướng không tổ chức cấp huyện**

TIẾN ĐỘ CỤ THỂ



CHẬM NHẤT 9/3/2025

Báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương trước khi xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng

CHẬM NHẤT 12/3/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện đề án gửi xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương

TRƯỚC 27/3/2025

Tiếp thu ý kiến góp ý của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, ban đảng Trung ương, hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư

TRƯỚC 7/4/2025

Tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến các cơ quan, hoàn thiện đề án, tờ trình; trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương)

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI

**GIAO QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG
CĂN CỨ KẾT LUẬN SỐ 126-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN**

Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tiếp tục sắp xếp
tổ chức Quân đội phù hợp (trong đó có tổ chức của cơ quan
quân sự cấp huyện), chủ động đề xuất thời gian báo cáo
Bộ Chính trị theo tiến độ của Kết luận này

MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG, HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

**GIAO BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG; UBKT TRUNG ƯƠNG;
ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG;
ĐẢNG ỦY CHÍNH PHỦ; ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI;
ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG
VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN
TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CÁC ĐỀ ÁN**

Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về đại hội đảng bộ các cấp, về kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện và các quy định, hướng dẫn của Đảng có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống tổ chức đảng ở địa phương, báo cáo Bộ Chính trị theo tiến độ chung, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước ngày 9/4/2025 (cho phù hợp tiến độ hoàn thiện tờ trình Trung ương)

**GIAO ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI
CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG ỦY CHÍNH PHỦ
CHỈ ĐẠO ĐẢNG ỦY ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP,
ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN**

Nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp với phạm vi là các vấn đề về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 3/2025 để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước ngày 7/4/2025

Thời gian hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp chậm nhất ngày 30/6/2025

**GIAO ĐẢNG ỦY CHÍNH PHỦ, ĐẢNG ỦY QUỐC HỘI
(THEO PHẠM VI, LĨNH VỰC) CHỦ TRÌ, CHỈ ĐẠO ĐẢNG ỦY
BỘ TƯ PHÁP, ĐẢNG ỦY ỦY BAN PHÁP LUẬT VÀ TƯ PHÁP
VÀ CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN**

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương
- Luật Cán bộ, công chức
- Luật Thanh tra
- Luật Quy hoạch
- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Luật Tổ chức tòa án nhân dân
- Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân
- Các luật liên quan, các văn bản, nghị định về cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương và xử lý tài sản nhà nước sau sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương

Báo cáo Bộ Chính trị theo tiến độ chung và hoàn thành sửa đổi, bổ sung pháp luật chậm nhất ngày 30/6/2025

**GIAO ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG
CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN**

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn các cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã)

Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét theo thẩm quyền và hoàn thành chậm nhất ngày 30/6/2025

**MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG
TẠI KẾT LUẬN SỐ 127-KL/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ**

**(về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị ngày 28/2/2025)**

**TẠM DỪNG TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CẤP XÃ, CẤP HUYỆN;
SAU HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BỘ CHÍNH TRỊ SẼ CÓ CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN CỤ THỂ**

(phần 8 và hết)





GÓC SỨC KHOẺ

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ,... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh.



BỆNH SỞI

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra.
Bệnh lây từ người sang người qua đường hô hấp.

BIẾN CHỨNG

BIẾN CHỨNG ĐƯỜNG HÔ HẤP

- Viêm thanh quản
- Viêm phế quản
- Viêm phế quản - phổi



BIẾN CHỨNG THẦN KINH

- Viêm não, viêm màng não, viêm tuỷ cấp
- Biến chứng đường tiêu hoá
- Viêm loét giác mạc và có thể gây mù vĩnh viễn



PHỤ NỮ MANG THAI

- Nguy cơ sảy thai, thai chết lưu, sinh non, sinh con nhẹ cân



PHÒNG BỆNH

1. Tiêm vắc xin phòng bệnh



2. Vệ sinh thân thể hằng ngày

3. Đeo khẩu trang khi đến nơi đông người



4. Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý

5. Giữ vệ sinh nơi ở, phòng học, làm việc, đồ dùng



6. Cách ly người bệnh với người không mắc bệnh

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU



GÓC BỔ ÍCH

MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM GIÚP TĂNG MIỄN DỊCH, CHỐNG BỆNH TẬT

Hạnh nhân, gừng, củ nghệ, sữa chua, đu đủ, mật, chanh và tỏi là những thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch, nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Cùng với tuổi tác và lối sống kém lành mạnh, hệ thống miễn dịch có thể bị suy yếu, khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh, cúm và các bệnh khác. Do đó, chúng ta cần tập trung vào những thực phẩm không chỉ giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà còn sở hữu đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng.

Dưới đây là các loại thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh.



Xem chi tiết tại đây





TỈNH SÓC TRĂNG



ĐIỂM TIN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3/2025

Quét mã QR tại đây



Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn